



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจตีย์
เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เทศบาลตำบลอนเจตีย์

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมุ่งเน้นระบบของส่วนราชการในการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ และเกื้อหนุนให้เกิดผลการดำเนินงานที่โดดเด่น นั้น

เทศบาลตำบลอนเจตีย์ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดรับเพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ด้วยการสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลอนเจตีย์ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตำบลอนเจตีย์ จึงกำหนดนโยบายการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร โดยขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับปรุงมาตรการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย การมีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เป็นต้น

๒. ดำเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรตามแนวทางที่เทศบาลตำบลอนเจตีย์ กำหนด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เทศบาลตำบลอนเจตีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุทศิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลอนเจตีย์